

Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ tại Syria; Mỹ từ chối không xây ra gần nhà thờ Hồi giáo ở Latakia; Tổng chưởng lý không biên giới kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người dân tị nạn Syria... là những tin mới về tình hình chiến sự Syria.



Chiến trường tàn tạ ở Syria.

RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 2/6 Phó chủ tịch phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy nhận định, kế hoạch cung cấp hàng cứu trợ cho các thành phố Syria bị bao vây thuộc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ gần như đã hoàn tất, nhờ sự giúp đỡ của Nga và một số nước khác và rất lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn cho các nhân viên làm công tác nhân đạo.

Sau phiên họp lần thứ 5 của các nước ở Vienna ngày 17/5 Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) tuyên bố công nhận chính quyền hành pháp của chính phủ mới và khởi đầu các hoạt động nhân đạo tại các thành phố và thị trấn.

trên Arbin, Daraya, Duma, Đông Haraszti, Muadamiya, Zabadani và Zamalka ở Syria. Tuyên bố còn nêu những nơi, như Liên Hiệp Quốc chỉ định vận chuyển hàng viện trợ tới các khu vực bị bao vây thì ISSG sẽ kêu gọi Chương trình Lương thực Thế giới triển khai thành hàng viện trợ nhân đạo khu vực này từ trên không bắt đầu từ ngày 1/6.

Theo điều kiện LHQ về các hạn chế hoạt động này (thành hàng viện trợ từ máy bay) các phi cơ có sẵn cho phép của chính quyền Damascus.

“Thành hàng cứu trợ trên không vẫn là giải pháp tốt nhất trong trường hợp phương pháp chuyển hàng viện trợ trên mặt đất không khả thi” – ông Ramzy nói.

Trong ngày 1/6 hàng đoàn xe chở hàng viện trợ và vật tư y tế đã tiến vào thành phố trên Muadamiya và Daraya thuộc Damascus. Cũng trong ngày 1/6 Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, một máy bay của Hãng Air Abakan (Nga) đã thả gói hàng viện trợ của LHQ bao gồm thuốc phẩm và ngũ cốc với tổng trọng lượng 18,3 tấn xuống thành phố Deir ez-Zor đang bị phong tỏa ở Syria. Hiện vẫn còn một số khu vực bị các bên tham gia xung đột bao vây và chặn đường vào vận chuyển nhân đạo hàng cứu trợ.

Bộ Ngoại giao: Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ tại Syria

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 2/6 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ trong các vấn đề ở Syria.



